

THƯ CHIA BUỒN VỀ TIN TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN



Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và với tình cảm, sự trân quý đặc biệt của đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, toàn thể tăng, ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia quyến [Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](#).

TỔNG BÍ THƯ

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

1944-2024



THƯ CHIA BUỒN

Kính gửi:

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;
- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tăng, ni, tín đồ phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài vô cùng thương tiếc khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo lỗi lạc, một trí tuệ lớn và là nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước ta. Ngài đã hiến dâng trọn cả cuộc đời mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong tư tưởng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn thương yêu nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và luôn nhấn mạnh việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, lấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có các tổ chức tôn giáo là nòng cốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất không gì bù đắp được đối với tất cả

người dân Việt Nam chúng ta. Trong giờ phút tiếc thương vô hạn này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và với tình cảm, sự trân quý đặc biệt của đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tăng, ni tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cùng với nhân dân cả nước biến đau thương thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, tiếp tục phát huy những di sản vô giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, vững bước tiến lên xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, ngày càng nâng cao cơ đồ, vị thế và đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Thành kính phân ưu!

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn